
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 292  —  271. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um málefni barna með bráðaofnæmi.

Frá Sigurlín Margréti Sigurðardóttur.

1. Hvernig er málefnum barna með bráðaofnæmi sinnt í heilbrigðiskerfinu?
2. Er vitað hve mörg börn eru með bráðaofnæmi hér á landi, fædd 1988 eða síðar?
3. Eiga foreldrar barna með bráðaofnæmi rétt á umönnunarbótum frá Tryggingastofnun

ríkisins vegna veikindanna? 

Skriflegt svar óskast.


